

บทที่ 3

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ในการเสนอผลการวิจัย ผู้วิจัยขอนำเสนอผลการวิจัยเป็น 2 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลสถิติพื้นฐาน ของการประเมิน 4 ลักษณะ ตามการรับรู้ของกลุ่มคน 4 กลุ่ม

ตอนที่ 2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมมติฐานของการวิจัยเป็นรายข้อ

ตอนที่ 1 ข้อมูลสถิติพื้นฐาน ของการประเมิน 4 ลักษณะ ตามการรับรู้ของกลุ่มคน 4 กลุ่ม

1. มัชฌิมเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินตนเอง ลักษณะคนไทยส่วนใหญ่ และลักษณะคนอเมริกันส่วนใหญ่ ตามการรับรู้ของไทยในไทย ไทยในอเมริกา อเมริกานในอเมริกา และอเมริกันในไทย ดังแสดงในตารางที่ 24 (ดูในภาคผนวก ก)

มัชฌิมเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความน่าปรารถนา ตามการรับรู้ของไทยในไทย ไทยในอเมริกา อเมริกานในอเมริกา และอเมริกันในไทย ดังแสดงในตารางที่ 25 (ดูในภาคผนวก ก)

เมื่อนำมัชฌิมเลขคณิตของการประเมินตนเอง ลักษณะคนไทยส่วนใหญ่ และลักษณะคนอเมริกันส่วนใหญ่ ตามการรับรู้ของกลุ่มคน 4 กลุ่มมาจัดลำดับจากสูงไปต่ำ ได้มัชฌิมเลขคณิตของการประเมินตนเอง ลักษณะคนไทยส่วนใหญ่ และลักษณะคนอเมริกันส่วนใหญ่ ที่มีค่าสูง 10 ลำดับแรก ดังแสดงในตารางที่ 26 (ดูในภาคผนวก ก)

และมีชดเชยเลขคณิตของการประเมินความน่าปรารถนา ตามการรับรู้ของกลุ่มคน 4 กลุ่มที่มีค่าสูง 10 ลำดับ ดังแสดงในตารางที่ 27 (ดูในภาคผนวก ก)

ในทำนองเดียวกัน ผู้วิจัยนำมีชดเชยเลขคณิตของการประเมินตนเอง ลักษณะคนไทยส่วนใหญ่ และลักษณะคนอเมริกันส่วนใหญ่ ตามการรับรู้ของกลุ่มคน 4 กลุ่มมาจัดลำดับจากสูงไปต่ำ ได้มีชดเชยเลขคณิตของการประเมินตนเอง ลักษณะคนไทยส่วนใหญ่ และลักษณะคนอเมริกันส่วนใหญ่ ที่มีค่าต่ำ 10 ลำดับหลัง ดังแสดงในตารางที่ 28 (ดูในภาคผนวก ก)

และมีชดเชยเลขคณิตของการประเมินความน่าปรารถนา ตามการรับรู้ของกลุ่มคน 4 กลุ่มที่มีค่าต่ำ 10 ลำดับ ดังแสดงในตารางที่ 29 (ดูในภาคผนวก ก)

2. สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ค่าเฉลี่ยของการรับรู้ตนเอง โดยกลุ่มคน 4 กลุ่ม ผู้วิจัยขอเสนอให้ดูในตารางที่ 6 ดังนี้

ตารางที่ 6 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ค่าเฉลี่ยของการรับรู้ตนเอง โดยกลุ่มคน 4 กลุ่ม

ผู้รับรู้	ผู้รับรู้			
	ไทยในไทย	ไทยในอเมริกา	อเมริกันในอเมริกา	อเมริกันในไทย
ไทยในไทย	1.00	-	-	-
ไทยในอเมริกา	.92***	1.00	-	-
อเมริกันในอเมริกา	.78***	.80***	1.00	-
อเมริกันในไทย	.80***	.86***	.96***	1.00

*** $p < .001$

จากตารางที่ 6 จะพบว่า สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ค่าเฉลี่ยของการรับรู้ตนเอง โดยกลุ่มคน 4 กลุ่มมีค่าความสัมพันธ์กันในทิศทางบวกระดับสูง โดยที่ค่าเฉลี่ยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างอเมริกันในอเมริกากับอเมริกันในไทยมีค่าสูงสุด ($r = .96$ $p < .001$) รองลงมาคือค่าเฉลี่ยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างไทยในไทยกับไทยในอเมริกาและไทยในอเมริกากับอเมริกันในไทย ($r = .92$ และ $.86$ $p < .001$ ตามลำดับ) ส่วน

ค่าเฉลี่ยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของไทยในไทยกับอเมริกันในไทย และไทยในอเมริกากับอเมริกันในอเมริกา มีค่าเฉลี่ยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากัน ($r=.80$ $p<.001$) และ ค่าเฉลี่ยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของไทยในไทยกับอเมริกันในอเมริกามีค่าเฉลี่ยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต่ำสุด ($r=.78$ $p<.001$) และค่าเฉลี่ยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของไทยในไทยกับอเมริกันในอเมริกา และอเมริกันในอเมริกากับอเมริกันในไทยแตกต่างกันมากที่สุด

3. สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ค่าเฉลี่ยของการรับรู้ลักษณะคนไทยส่วนใหญ่ โดยกลุ่มคน 4 กลุ่ม ผู้วิจัยขอเสนอให้ดูในตารางที่ 7 ดังนี้

ตารางที่ 7 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ค่าเฉลี่ยของการรับรู้ลักษณะคนไทยส่วนใหญ่ โดยกลุ่มคน 4 กลุ่ม

ผู้รับรู้	การรับรู้ลักษณะคนไทยส่วนใหญ่			
	ไทยในไทย	ไทยในอเมริกา	อเมริกันในอเมริกา	อเมริกันในไทย
ไทยในไทย	1.00	-	-	-
ไทยในอเมริกา	.58***	1.00	-	-
อเมริกันในอเมริกา	.18	.53***	1.00	-
อเมริกันในไทย	.49***	.74***	.79***	1.00

*** $p < .001$

จากตารางที่ 7 จะพบว่า ค่าเฉลี่ยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างอเมริกันในอเมริกากับอเมริกันในไทยมีค่าสูงสุด ($r=.79$ $p<.001$) และค่าเฉลี่ยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างไทยในไทยกับอเมริกันในอเมริกามีค่าต่ำสุด ($r=.18$)

4. สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ค่าเฉลี่ยของการรับรู้ลักษณะคนอเมริกันส่วนใหญ่ โดยกลุ่มคน 4 กลุ่ม ผู้วิจัยขอเสนอให้ดูในตารางที่ 8 ดังนี้

ตารางที่ 8 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ค่าเฉลี่ยของการรับรู้ลักษณะคนอเมริกันส่วนใหญ่ โดย
กลุ่มคน 4 กลุ่ม

ผู้รับรู้	การรับรู้ลักษณะคนอเมริกันส่วนใหญ่			
	ไทยในไทย	ไทยในอเมริกา	อเมริกันในอเมริกา	อเมริกันในไทย
ไทยในไทย	1.00	-	-	-
ไทยในอเมริกา	.91***	1.00	-	-
อเมริกันในอเมริกา	.38***	.35***	1.00	-
อเมริกันในไทย	.72***	.69***	.73***	1.00

*** $p < .001$

จากตารางที่ 8 จะพบว่า ค่าเฉลี่ยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างไทยในไทยกับไทยในอเมริกามีค่าเฉลี่ยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงสุด ($r = .91$ $p < .001$) สำหรับค่าเฉลี่ยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของไทยในไทยกับอเมริกันในไทย และ อเมริกันในอเมริกากับอเมริกันในไทยมีความสัมพันธ์กันในทิศทางบวกระดับสูงใกล้เคียงกัน ($r = .72$ และ $r = .73$ $p < .001$ ตามลำดับ) สำหรับค่าเฉลี่ยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างไทยในไทยกับอเมริกันในอเมริกา และ ไทยในอเมริกากับอเมริกันในอเมริกา มีความสัมพันธ์กันในทิศทางบวกระดับต่ำใกล้เคียงกัน ($r = .38$ และ $r = .35$ $p < .001$ ตามลำดับ) และค่าเฉลี่ยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างไทยในอเมริกากับอเมริกันในอเมริกามีค่าเฉลี่ยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต่ำสุด ($r = .35$ $p < .001$)

5. สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ค่าเฉลี่ยของการประเมินสิ่งที่ชอบและปรารถนา ตามการรับรู้ของกลุ่มคน 4 กลุ่ม ผู้วิจัยขอเสนอให้ดูในตารางที่ 9 ดังนี้

ตารางที่ 9 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ค่าเฉลี่ยของการประเมินสิ่งที่ชอบและปรารถนาตามการรับรู้ของกลุ่มคน 4 กลุ่ม

ผู้รับรู้	การประเมินสิ่งที่ชอบและปรารถนา			
	ไทยในไทย	ไทยในอเมริกา	อเมริกันในอเมริกา	อเมริกันในไทย
ไทยในไทย	1.00	-	-	-
ไทยในอเมริกา	.98***	1.00	-	-
อเมริกันในอเมริกา	.85***	.84***	1.00	-
อเมริกันในไทย	.91***	.90***	.91***	1.00

*** $p < .001$

จากตารางที่ 9 พบว่า สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ค่าเฉลี่ยของการประเมินสิ่งที่ชอบและปรารถนาตามการรับรู้ของกลุ่มคน 4 กลุ่ม มีความสัมพันธ์กันในทิศทางบวกระดับสูง โดยที่ค่าเฉลี่ยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของการประเมินสิ่งที่ชอบและปรารถนาของไทยในไทยกับไทยในอเมริกามีค่าเฉลี่ยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงสุด ($r=.98$ $p<.001$) และค่าเฉลี่ยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของการประเมินสิ่งที่ชอบและปรารถนาระหว่างไทยในไทยกับอเมริกันในไทย และ อเมริกันในอเมริกากับอเมริกันในไทยมีค่าเฉลี่ยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากัน ($r=.91$ $p<.001$)

ตอนที่ 2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมมติฐานการวิจัยเป็นรายข้อ

สมมติฐานที่ 1

เมื่อเปรียบเทียบกับคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยแล้ว คนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศอเมริกา จะมองตนเองว่ามีความคล้ายคลึงกับวัฒนธรรมปัทสถานไทยมากกว่าคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมองตนเอง และในทำนองเดียวกัน เมื่อเปรียบเทียบกับคนอเมริกันที่อาศัยอยู่ในประเทศอเมริกาแล้ว คนอเมริกันที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย จะมองตนเองว่ามีความคล้ายคลึงกับวัฒนธรรมปัทสถานอเมริกันมากกว่าคนอเมริกันที่อาศัยอยู่ในประเทศอเมริกามองตนเอง ซึ่งผลการวิจัยนี้สนับสนุนสมมติฐาน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมมติฐานที่ 1 ผู้วิจัยขอนำเสนอให้ดูในตารางที่ 10-11 ดังนี้

ตารางที่ 10 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ค่าเฉลี่ยของการรับรู้ตนเองกับลักษณะคนไทยส่วนใหญ่ โดยไทยในไทย กับ ไทยในอเมริกา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง การรับรู้ตนเอง กับ ลักษณะคนไทยส่วนใหญ่		Z ระหว่าง ไทยในไทย กับ ไทยในอเมริกา
ไทยในไทย	ไทยในอเมริกา	
.12 (n=170)	.45*** (n=75)	2.58*

* p<.05 *** p<.001

จากตารางที่ 10 จะเห็นได้ว่า สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ค่าเฉลี่ยของการรับรู้ตนเองกับลักษณะคนไทยส่วนใหญ่ ของ คนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศอเมริกา มีค่าเฉลี่ยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของการรับรู้ตนเองกับลักษณะคนไทยส่วนใหญ่สูงกว่าคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย (Z=2.58 p<.05)

และในทำนองเดียวกัน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ค่าเฉลี่ยของการรับรู้ตนเองกับลักษณะคนอเมริกันส่วนใหญ่ ของ คนอเมริกันที่อาศัยอยู่ในประเทศอเมริกา กับ คนอเมริกันที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ผู้วิจัยขอนำเสนอในตารางที่ 11 ดังนี้

ตารางที่ 11 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ค่าเฉลี่ยของการรับรู้ตนเองกับลักษณะคนอเมริกันส่วนใหญ่ โดยอเมริกันในอเมริกา กับอเมริกันในไทย

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง การรับรู้ตนเอง กับ ลักษณะคนอเมริกันส่วนใหญ่		Z ระหว่าง อเมริกันในอเมริกา กับ อเมริกันในไทย
อเมริกันในอเมริกา	อเมริกันในไทย	
.42 *** (n=150)	.64*** (n=75)	2.17*

* $p < .05$ *** $p < .001$

จากตารางที่ 11 จะเห็นได้ว่า สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ค่าเฉลี่ยของการรับรู้ตนเองกับลักษณะคนอเมริกันส่วนใหญ่ ของ คนอเมริกันที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย มีค่าเฉลี่ยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของการรับรู้ตนเองกับลักษณะคนอเมริกันส่วนใหญ่สูงกว่า คนอเมริกันที่อาศัยอยู่ในประเทศอเมริกา ($Z=2.17$ $p < .05$)

สมมติฐานที่ 2

เมื่อเปรียบเทียบกับคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยแล้ว คนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศอเมริกา จะประเมินกลุ่มวัฒนธรรมปัทสถานไทยไปในทางบวกมากกว่าคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยประเมินกลุ่มวัฒนธรรมปัทสถานไทย และในทำนองเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบกับคนอเมริกันที่อาศัยอยู่ในประเทศอเมริกาแล้ว คนอเมริกันที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย จะประเมินกลุ่มวัฒนธรรมปัทสถานอเมริกันไปในทางบวกมากกว่าคนอเมริกันที่อาศัยอยู่ในประเทศอเมริกาประเมินกลุ่มวัฒนธรรมปัทสถานอเมริกัน ซึ่งผลการวิจัยนี้ไม่สนับสนุนสมมติฐาน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมมติฐานที่ 2 ผู้วิจัยขอนำเสนอให้ดูในตารางที่ 12-13 ดังนี้

ตารางที่ 12 ความแตกต่างระหว่างการรับรู้ลักษณะกลุ่มคนไทยส่วนใหญ่ข้อความทางบวกของ
ไทยในไทย กับ ไทยในอเมริกา (ข้อความทางบวก = 51 ข้อ จาก 93 ข้อ)

ผู้รับรู้	N	M	S.D	t
ไทยในไทย	170	171.73	22.30	.76
ไทยในอเมริกา	75	170.76	24.26	

จากตารางที่ 12 จะเห็นได้ว่า เมื่อเปรียบเทียบกับคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยแล้ว คนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศอเมริกา จะประเมินกลุ่มวัฒนธรรมปัทสถานไทยไปในทางบวกน้อยกว่าคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยประเมินกลุ่มวัฒนธรรมปัทสถานไทย แต่พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

และในทำนองเดียวกัน เมื่อเปรียบเทียบกับคนอเมริกันที่อาศัยอยู่ในประเทศอเมริกาแล้ว คนอเมริกันที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย จะประเมินกลุ่มวัฒนธรรมปัทสถานอเมริกันไปในทางบวกมากกว่าคนอเมริกันที่อาศัยอยู่ในประเทศอเมริกา ประเมินกลุ่มวัฒนธรรมปัทสถานอเมริกัน แต่พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ดังแสดงผลในตารางที่ 13

ตารางที่ 13 ความแตกต่างระหว่างการรับรู้ลักษณะกลุ่มคนอเมริกันส่วนใหญ่ข้อความทางบวกของอเมริกันในอเมริกา กับ อเมริกันในไทย (ข้อความทางบวก = 59 ข้อ จาก 93 ข้อ)

ผู้รับรู้	N	M	S.D	t
อเมริกันในอเมริกา	155	207.98	33.20	.93
อเมริกันในไทย	75	207.58	29.81	

การพิจารณาข้อความทางบวก

1. การหาข้อความทางบวกในกลุ่มคนไทย โดยนำคะแนนดิบของการประเมินสิ่งที่ชอบและปรารถนาทั้งคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และ คนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศอเมริกา มาหาค่ามัธยิมเลขคณิตของการประเมินสิ่งที่ชอบและปรารถนา ดังแสดงผลในตารางที่ 30 (ดูในภาคผนวก ก) จากนั้นผู้วิจัยใช้เกณฑ์การพิจารณาข้อความ

ทางบวกจากค่ามัชฌิมเลขคณิต กล่าวคือ หากข้อใดมีค่ามัชฌิมเลขคณิตสูงกว่า 3.00 จัดว่าเป็นข้อความทางบวก ดังนั้น ในกลุ่มคนไทยที่รวมทั้งคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และ คนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศอเมริกา จึงมีข้อความทางบวก 51 ข้อ จาก 93 ข้อ ดังแสดงในตารางที่ 31 (ดูในภาคผนวก ก)

2. การหาข้อความทางบวกในกลุ่มคนอเมริกัน โดยนำคะแนนดิบของการประเมินสิ่งที่ชอบและปรารถนาทั้งคนอเมริกันที่อาศัยอยู่ในประเทศอเมริกา และ คนอเมริกันที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย มาหาค่ามัชฌิมเลขคณิตของการประเมินสิ่งที่ชอบและปรารถนา ดังแสดงผลในตารางที่ 30 (ดูในภาคผนวก ก) จากนั้นผู้วิจัยใช้เกณฑ์การพิจารณาข้อความทางบวกจากค่ามัชฌิมเลขคณิต กล่าวคือ หากข้อใดมีค่ามัชฌิมเลขคณิตสูงกว่า 3.00 จัดว่าเป็นข้อความทางบวก ดังนั้น ในกลุ่มคนอเมริกันที่รวมทั้งคนอเมริกันที่อาศัยอยู่ในประเทศอเมริกา และ คนอเมริกันที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยจึงมีข้อความทางบวก 59 ข้อ จาก 93 ข้อ ดังแสดงในตารางที่ 32 (ดูในภาคผนวก ก)

สมมติฐานที่ 3

เมื่อเปรียบเทียบกับคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยแล้ว คนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศอเมริกา มีการรับรู้วัฒนธรรมปทัสถานไทยกับวัฒนธรรมปทัสถานอเมริกันที่มีความคล้ายคลึงกันน้อยกว่าการรับรู้ของคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และในทำนองเดียวกัน เมื่อเปรียบเทียบกับคนอเมริกันที่อาศัยอยู่ในประเทศอเมริกาแล้ว คนอเมริกันที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย มีการรับรู้วัฒนธรรมปทัสถานอเมริกันกับวัฒนธรรมปทัสถานไทยที่มีความคล้ายคลึงกันน้อยกว่าการรับรู้ของคนอเมริกันที่อาศัยอยู่ในประเทศอเมริกาซึ่งผลการวิจัยนี้ไม่สนับสนุนสมมติฐาน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมมติฐานที่ 3 ผู้วิจัยขอเสนอให้ดูในตารางที่ 14-15 ดังนี้

ตารางที่ 14 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ค่าเฉลี่ยของการรับรู้ลักษณะคนไทยส่วนใหญ่ กับ ลักษณะคนอเมริกันส่วนใหญ่ โดย ไทยในไทย กับ ไทยในอเมริกา

ลักษณะคนไทยส่วนใหญ่กับลักษณะคนอเมริกันส่วนใหญ่		Z ระหว่าง ไทยในไทย กับ ไทยในอเมริกา
ไทยในไทย	ไทยในอเมริกา	
.19	.23	0.30

จากตารางที่ 14 จะเห็นได้ว่า เมื่อเปรียบเทียบกับคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยแล้ว คนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศอเมริกา มีการรับรู้วัฒนธรรมปทัสถานไทยกับวัฒนธรรมปทัสถานอเมริกันว่ามีความคล้ายคลึงกันมากกว่า คนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยรับรู้ตนเอง แต่พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($Z=0.30$)

และในทำนองเดียวกัน เมื่อเปรียบเทียบกับคนอเมริกันที่อาศัยอยู่ในประเทศอเมริกาแล้ว คนอเมริกันที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย มีการรับรู้วัฒนธรรมปทัสถานอเมริกันกับวัฒนธรรมปทัสถานไทย ว่ามีความคล้ายคลึงกันมากกว่าคนอเมริกันที่อาศัยอยู่ในประเทศอเมริการับรู้ตนเอง แต่พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($Z=0.57$) ดังแสดงในตารางที่ 15

ตารางที่ 15 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ค่าเฉลี่ยของการรับรู้ลักษณะคนไทยส่วนใหญ่ กับ ลักษณะคนอเมริกันส่วนใหญ่ โดย อเมริกันในอเมริกา กับ อเมริกันในไทย

ลักษณะคนไทยส่วนใหญ่กับลักษณะคนอเมริกันส่วนใหญ่		Z ระหว่าง อเมริกันในอเมริกา กับ อเมริกันในไทย
อเมริกันในอเมริกา	อเมริกันในไทย	
.55***	.49***	0.57

*** $p < .001$